

# ลัทธิแพทยกาลังเลื่อมหรือเจริญ

มานิต พยัคฆนันท์ B. V. Sc. (Azabu) Dip. in Zootech. (Hokk. Imp. Univ.)

หัวหน้าแผนกวิชาการผสมและบำรุงสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์.

สมัยก่อน ดั่งครามโลก ครึ่งที่ ๒ อาชีพ  
สัตวแพทย์ของเรา ก็ยังไม่ค่อยมีใครค่อยหยิบ  
ยกขึ้นมาพิจารณาว่าจะเป็นอย่างที่มากน้อย  
เพียงไร หรือจะเป็นวิชาที่เหมาะสมแก่การเข้า  
รับราชการหรือไม่ อย่างไรก็ตามจะพิจารณา  
กันโดยทั่ว ๆ ไปแล้ว ก็พอจะจัดเข้าอยู่ในชั้น  
ปานกลางค่อนข้างดีได้ นับแต่เวลาที่เกิด  
สงครามมหาอาเซียเป็นต้นมา การเงินของ  
ประเทศได้เฟื่องมาก ข้าราชการ (ซึ่งมีเพียงเงิน  
เดือนประจำ) ได้รับความกระทบกระเทือนใน  
การครองชีพสูงมากขึ้น ตรงข้ามกับนักแข่ง  
ซึ่งบางคนได้กลายเป็นเศรษฐีสงครามไป

นักศึกษาวชิราวุธสัตวแพทย์ของเรา เมื่อ  
เรียนสำเร็จแล้ว ถ้าเข้ารับราชการก็ได้เงิน  
เดือน ๓๕๐ บาทซึ่งในสมัยนั้นถือว่าดีแล้ว, แต่  
โปรดอย่าลืมว่าหากจะไปเรียนวิชาอื่น เงิน  
เดือนที่จะได้รับก็คงได้เพียงนั้น ฉะนั้น การที่  
อาจมีบางคนรู้สึกว่าการสัตวแพทย์ไม่ใช่วิชาที่  
ที่น่าเรียนแล้วก็คงเป็นความรู้สึกที่ผิดเฉพาะ  
บุคคลเป็นราย ๆ ไปมากกว่า ซึ่งความจริง  
วิชาสัตวแพทย์นั้นไม่ต่ำกว่าวิชาสัตวอื่น  
ใดเลย

ถ้า มองดูในด้าน ที่ว่า เมืองไทยมี การ

กตติกรรมเป็นกระดูกสันหลังของประเทศแล้ว  
สัตวแพทย์ทั้งหลายควรจะมีใจว่าโคกระบือ  
อื่น เป็นสัตว์ ที่เรานำมาเลี้ยง และรักษา อยู่นั้น  
เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับพลเมือง ของทุกชาติ  
ทุกประเทศ

ถ้าจะเทียบกับวิชาอื่น ๆ เช่น ธรรม-  
ศาสตร์และการเมือง, วิทยาศาสตร์, อักษร  
ศาสตร์, ครุศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ  
แล้ว จะเห็นได้ว่าสัตวแพทย์ศาสตร์ของเรา  
ไม่แพ้วิชาอื่น ดังจะเห็นได้ว่าธรรมศาสตร์  
บัณฑิตบางคนหางานทำไม่ได้ ตรงกันข้าม  
ผู้ที่สำเร็จวิชาสัตวแพทย์ มุ่งงานทำทุกคน ข.บ.  
บางคน ต้องทนรับเงินเดือน เพียง ๑๕๐ บาท  
เพราะตำแหน่งอื่นเทียบเท่ากับปริญญา  
ที่ได้รับนั้นไม่ว่าง ส่วนสัตวแพทย์ไม่มีใคร  
เลย ที่ต้องทนกินเงินเดือน ต่ำกว่าอัตราเช่น  
จะคิดในด้าน ที่ว่า เรียน กฎหมาย ดีกว่า สัตว-  
แพทย์ เพื่อที่จะเป็นนอกราชการเมือง ได้ครอง  
ตำแหน่งสูง ๆ ก็ไม่แน่อกและไม่จำเป็น เพราะ  
ผู้ ที่จบเพียงชั้นประถมศึกษาดำเนิน หรือเทียบ  
เท่าก็มีดีที่สมควรรับเลือกเป็นผู้แทนราษฎร  
ได้แล้ว และ ข.บ. จะได้ดีทางการและเป็นใหญ่  
เป็นโตทางราชการทุกคนไปละหรือ? ไม่แน่

๒๒ ทงนหน แด้วแต่ไซควาดนามากกว่า ถบารม  
แกกดำจรง ๆ แด้ว ดัดวแพทยกเป็นโดถึง  
อชิบดีแเดธดำกรวิรูธภาเทมอณกน

การัดศิวแพทยรองเราเพิงกอชมาโด  
ไม่นานนถ คณะัดศิวแพทยแห่งจุฬาลงกรณ  
มหาวิทยาลัย ก็โด ปฏิธนริ ชน ยังไม่ ถึง ๓๐ ปี  
(เวदान มาอยู่กบมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์)  
ซึ่งเกาะเปรียบกบคณะแพทยศาสตร์ แด้ว เขา  
ได้เกิดมาก่อนเราคงห้าหกสิบปี ความเจริญ  
ของเขา ก็ยอม จะ เดิน หน้า เรา เป็น ขรรมดา  
ฉะนหนเราไม่ควร เขาของเด็กไปเทียบกับของ  
ใหญ่ ไม่ควรเอาัดศิวแพทยไปเทียบกับวิชา  
แพทย บางคนงความเห็นว่า ถ้าเรียนแพทย  
ก็อาจตงรานชายยาร่ำรวยได้ ใครจะขอตง  
ว่า ถึงเรียนัดศิวแพทย ก็อาจ ตงรานชายยาร่ำ  
รวยได้เช่นเดียวกัน (ถ้าท่านมัทน) แต่ใน  
เวदान ไดยินว่า รานชายยา ซึ่งได้ เกิดชนมาก  
มายนหมหลายรานทขาดทุนด่มจมไปหมดแเด้ว

ถ้าไซควความดังเกิดดักหน้อยท่านจะเห็น  
ได้ว่าการัดศิวแพทยรองเรามีไซทรุดโทรมตง  
ดักทบางคนเข้าใจ ครวงกนจามการัดศิวแพทย  
ของเราได้ ค่อย ๆ ถ้าวหน้า ชนดู ความเจริญ  
เป็นดาคับ ทั้งในฝ่ายทหาร กรมปลัดัดศิว  
แเดธคณะัดศิวแพทย

ทางทหารนน แดวกอน เป็นเพียง แผนก  
การัดศิวพาหระ แด็บคนทรบมาจ่าโดม

ฐาเน เป็น กรมการ ดัดศิวพาหระ ทหารบก ชน  
แเด้ว ชนนี้ คณะทรองกตาโหม ยังคองการ  
ัด.บ. เขาเรียนาธการ อด จำนวน บัดะมาก ๆ  
แต่ นกักชชาจิดศิวแพทย ดามัก ออกนอย  
เกินไป จึงแยกย้ายกันไปรับราชการในกรม  
บุดัดศิว ำบาง ัดกนเด้าวภาบาง เขาเป็น  
อาจารย์ในคณะแพทยศาสตร์บ้าง หรือไป  
ประจำอยู่ณโรงฆ่าัดศิว (เทศบาต) บ้าง ฉนนี้  
ในบางปี ผู้ที่จะไปทาง กรมการ ัดศิว พาหระ  
ทหารจึงมีจำนวนน้อยมาก จนถึงกบกระทรวง  
กตาโหมตอง ดำริว่าถ้า คณะัดศิวแพทย ผลิต  
จำนวน ด.พ.บ. ให้ไม่พอจรง ๆ แด้ว กระทรวง  
กตาโหมก็เห็นจะต้องจัดตั้ง โรงเรียน ัดศิวรักษ  
นายทหารชนเป็นแน่

ในด้านตำแหน่งกบว่าด้อย่างประเดริ  
คือ เมื่อไม่กี่วัน มานี ซ้าพเจ้าโต มีโอกาส  
ด้นทนากบ พ.อ. หลดวงด้นน วัภษัดศิว พ.ท.  
ชุนชนะภยพาศิ์ แดธ พ.ท. ชุนกระจ่างจตุบท  
ท่านทงดำได้ปรารภว่า ดัดท่านเอง รับ  
ราชการมานาน จนเห็น จะอยู่ได้ อีกหนึ่ง หรือ  
สองปีเป็นอย่างแก่ง แดธแเด้วกคง จะตอง  
ออกรับพระราชาทานบำเหน็จบำนาญไป แด  
เป็นหวงท นายทหารัดศิวรักษของเรา ยังมีจ  
นวนไม่เพียงพอ แดธความนายทหารชนผู้ใหญ่  
กยงไม่มควเพราะเวदानเป็นกนอย่างดังกเค  
นายร้อยเอกเทานนอกทงหรือสองบเมอพ

นายพันเอกพันโทออกแล้ว จะต้องเอา นาย  
 ร้อยดงกวดวน ซึ่งกมเมกคน ยกขึ้นมารักษา  
 ตำแหน่งใหญ่ ๆ ที่ไม่มีตัว รวมความว่า  
 เวदानทวาทนายทหารดัตตวรัช ทระได้คน กน  
 คัด ๆ ขึ้นไปไม่ได้เลย มีแต่ห่างกันขนาดคน  
 พอกับลูกทเดียว แต่กลับแปรว่าพวกนายร้อย  
 จำนวนไม่ก่นายเหล่านั่นเอง ที่จะมีโอกาส  
 เดือนขึ้นไปรับตำแหน่งใหญ่ได้โดยรวดเร็วใน  
 อนาคตอันใกล้

จะขอกล่าวถึงความเจริญของการสัตว  
 แพทย์ในด้านกรมปลัดสัตวบ้าง ท่านคง  
 ทราบกันดีแล้วว่า แต่เดิมการสัตวแพทย์ได้  
 มีเพียงแผนก สัตวต่อมากี่สิบชันเป็นกอง  
 ดัตตวรัช ในกรมเกษตรและการประมง และ  
 เมื่อไม่กี่ปีมานี้ จึงได้เดือนฐานะ ขึ้น เป็นกรม  
 ซึ่งมี งบประมาณการใช้จ่าย เป็น จำนวน เงิน  
 มากกว่า กรมเกษตรและการ ประมงเดิม คง  
 หลายเท่าเสียอีก มีตำแหน่งข้าราชการพล  
 เรือนชนพิเศษ และชนเอกคงดีกว่าตำแหน่ง  
 ชนโทนบร้อย ๆ ขึ้นไป

หนักกลับมาทาง สัตวแพทย์ แต่เดิมนั้น  
 ก็เป็นเพียงแผนก สัตวระ เด็ก ๆ อยู่ในจุฬาลง  
 กรณมหาวิทยาลัย ต่อมาได้ขยายฐานะขึ้น  
 เป็นคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ นับว่าได้เจริญ

ศวชนเท่าเทียมคณะอื่น ๆ ถ้าพูดถึงตำแหน่ง  
 อาจารย์ในคณะสัตวแพทย์แล้ว ก็ยังวาง  
 ย้อยอกมาก หัวหน้าแผนกวิชาซึ่งจะต้องมี  
 จนครบแปดแผนกวิชาขึ้น ในเวदानมศวอยู่  
 เพียงสามคนเท่านั้น ฉะนั้น แม้ที่ คณะสัตว  
 แพทย์นี้ยก อาจจะเป็นที่ ๆ จะทำให้ ส.พ. บ.  
 กลายเป็นข้าราชการ ชนเอก หรือ ชนพิเศษขึ้น  
 ได้อีกคงดีกว่าตำแหน่ง หนึ่งปีปัจจุบันคณะ  
 สัตวแพทย์ก็ใคร่บงบประมาณใน ตำแหน่งชน  
 พิเศษ (คณะบดี หรือ ศาสตราจารย์) และชน  
 เอกแล้ว นับเป็นครั้งแรกที่คณะสัตวแพทย์ได้  
 มีโอกาสได้งบประมาณในตำแหน่งดัง ๆ เช่น  
 นี้เหตุการณ์ ที่ได้ ทราบว่า มีสัตวแพทย์  
 หลายคนคิดว่าอาชีพของเรา กำลังเสื่อมลงนั้น  
 ชาวเขาจึงใคร่ขอเตือนความทรงจำ และถก  
 ให้เห็น ความจริง ที่ ปรากฏอยู่ แก่ตัวท่าน ทง  
 หลายว่า แท้จริงนั้นการสัตวแพทย์ของเรา  
 กำลังเจริญขึ้นเป็นลำดับคางหาก ดังท่านจะ  
 ต้องยอมรับ อีกขอหนึ่งเมื่อชาวเขาพูดว่าสัตว  
 แพทย์ดีมาคมของเราได้ตกลงขึ้น ทงได้ทรง  
 พระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้ในพระบรมราช  
 ปดิมภักดิ์ และสัตวแพทย์ตำรวจท่านกำลังถ  
 อยใหม่ก็ นับได้ว่า เป็นอีกก้าวหนึ่งของความ  
 เจริญของการสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย